

Tin Túc Manmin

Số 57 26 Tháng 3, 2017

“Sự Sáng Tạo Mầu Nhiệm của Ngài Đầy Tình Yêu của Đức Chúa Trời Dành cho Tôi”

Sách Nghiên Cứu Kinh Thánh của Tiến Sĩ Jaerock Lee,
Sự Tiên Liệu Ngày Thứ Bảy Đã Được Xuất Bản



‘Thế giới thế giới được tạo ra chỉ bằng những lời phán như thế nào?’ ‘Có phải chỉ có magma bao trùm toàn trái đất?’ ‘Những cây cỏ được tạo ra như thế nào trước khi có mặt trời, mặc dù ánh sáng mặt trời là cần thiết cho sự sống của chúng?’ ‘Tại sao khủng long lại biến mất?’

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2017, cuốn sách Nghiên cứu

Kinh thánh thứ năm của Tiến sĩ Jaerock Lee, *Sự Tiên Liệu Ngày Thứ Bảy* đã được xuất bản. Cuốn sách miêu tả sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong Sự sáng tạo và tình yêu của Ngài ẩn chứa trong đó.

Dựa trên các bài giảng của Tiến sĩ Lee về Sáng Thế Ký mà ông nhận được từ Đức Chúa Trời, cuốn sách này cung cấp bức tranh về sự

tiên liệu của Đức Chúa Trời được tỏ ra trên đất trong bảy ngày để giáo hóa con người.

Đức Chúa Trời chân thành đã đặt nền móng vững chắc cho trái đất trong một thời gian dài, tạo dựng mọi thứ trong sáu ngày, và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Sự quan phòng chứa trong toàn bộ quá trình được trình bày trong cuốn sách thông qua mười chương với các minh

hoạ ẩn tượng.

Mỗi chương đều có một tiêu mục có tên là ‘Mầu nhiệm Sáng tạo’ cho thấy những bằng chứng về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong cơ thể người, động vật, thực vật và thiên nhiên.

Những ví dụ về “những sự mầu nhiệm” như “Hơn 60 nghìn tỷ tế bào”, “Việc sử dụng Mặt Trời của Những

Con Kiến”, và “Cây cỏ và kỹ năng tự bảo vệ.” Những chủ đề thú vị khuyến khích trẻ suy nghĩ về sự thật về sự Sáng tạo cho chính mình.

Có những Sách Nghiên Cứu Kinh Thánh khác dành cho trẻ em như ‘*Sự Nhân Từ*’, ‘*Những Bí Quyết để Nghiên Cứu Tốt*’, ‘*Quyền Năng Cầu Nguyện Mở Cửa Thiên Đàng*’, và ‘*Chúng Ta Hãy Tiến Về Thiên Quốc*’.

Những Bài Giảng Khải Tượng Dành cho Trẻ Em trong Kỳ Nghỉ Mùa Đông 2017

Vào ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2017, Trường Chúa Nhật dành cho Trẻ em đã có những bài giảng về Khải tượng cho Trẻ em năm 2017. Những con em của Manmin được trao cơ hội để nhận biết tài năng của mình, phát triển khả năng, học hỏi sự khôn ngoan của cuộc sống từ Kinh thánh, và ngày càng lớn lên về tâm linh và thân thể.

Vào buổi sáng của ngày đầu tiên, họ nghiên cứu những điều căn bản của Kinh thánh trong hai phần, Cựu Ước và Tân Ước với Phó Hiệu Trưởng Seongsik Jang dưới tiêu đề “Wow! Tôi có thể hiểu Kinh Thánh!” Vào sáng ngày thứ hai, họ học về các nhân vật trong Kinh thánh và đức tin mà Đức Chúa Trời muốn họ có được qua các lớp của Mục sư trưởng Minkyung Cho, “Áp-ra-ham, Người bạn của Đức Chúa Trời” và “Giô-sép, Con Đường Dẫn Đến Giao Ước của Đức Chúa Trời.”

Vào buổi chiều của ngày đầu tiên, họ học nấu pizza và canapé với Chấp sự Youngman Kim, và vào ngày thứ hai, họ làm vòi phun ánh sáng bằng sợi quang với Chấp sự Jonghoon Kim, một giảng viên khoa học.





Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

Con Đường Cứu Rỗi Nhân Loại Đã Được Chuẩn Bị Từ Trước

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12).

quá trình trong đó đưa trẻ chấp nhận hành vi tà ác. Lúc đầu, nó nhìn thấy người này đánh người khác, và sau đó tự mình lặp lại điều đó một vài lần, và trở thành người thường xuyên đánh người khác.

Theo ý chí tự do của mình, A-đam ăn từ cây biết về thiện và ác và sa vào cám dỗ của con rắn. Như Đức Chúa Trời đã cảnh báo ông: “Chắc chắn ngươi sẽ chết,” tâm linh trong A-đam đã chết. A-đam đã bị cắt đứt khỏi sự thông giao với Đức Chúa Trời và người đã trở thành nô lệ cho kẻ thù là ma quỷ.

Điều đó đã xảy ra như có chép trong Rô-ma 6:16, “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tội mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao?” Lúc bấy giờ, A-đam đã từ bỏ thẩm quyền và vinh hiển mà ông đã được ban cho là người cai quản tất cả các tạo vật và trao cho kẻ thù là ma quỷ (Sáng Thế Ký 1:28, Lu-ca 4:6).

Kể từ đó, theo dòng thời gian, tâm lòng con người mỗi ngày trở nên gian ác hơn. Kẻ thù là ma quỷ cũng đã mang đến bệnh tật, nghèo khó, tai họa, nước mắt, đau đớn, và dầy vò, đến với con người và sẽ đưa họ xuống địa ngục. Tuy nhiên, sự quan phòng của Đức Chúa Trời không phải nằm ở chỗ con người sa vào địa ngục nhưng đem họ đến với sự trải nghiệm tình tương đối trong đời này, để được giáo hóa tốt, và có đủ phẩm cách để vào Thiên đàng.

Vì Đức Chúa Trời đã biết trước rằng A-đam sẽ ăn từ cây biết điều thiện và điều ác ngay từ lúc Ngài hoạch định công cuộc giáo hóa nhân loại, Ngài đã chuẩn bị con đường cứu rỗi cho con người tội lỗi và con đường đó là Chúa Giê-su Christ. Nhưng trước khi đến kỳ định, Đức Chúa Trời đã che khuất con đường đó.

2. Con Đường Cứu rỗi Nhân Loại và Luật Chuộc Lại Đất

Vậy thì nhân loại tội lỗi có thể đạt đến sự cứu rỗi như thế nào? Đức Chúa Trời thực hiện mọi thứ bởi tình yêu và công lý của Ngài. Vì Đức Chúa Trời làm mọi việc trong ranh giới luật pháp và trật tự thiêng liêng, sự tha thứ và sự cứu rỗi những kẻ có tội cũng được thực hiện trong sự công bình trọn vẹn của Ngài.

Theo luật pháp thiêng liêng công bố, “Tiền công của tội lỗi là sự chết,” một người nào đó phải trả tiền công cho tội lỗi của chúng ta thay thế cho chúng ta để cứu hết thảy chúng ta, những kẻ có tội. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời, trở nên xác thịt, đến thế gian, và chịu chết trên cây thập tự bằng gỗ để chuộc mọi người khỏi tội lỗi. Những người không tin vào thực tế này, tuy nhiên, luôn hỏi rằng, “Tại sao chúng ta chỉ nhận được sự cứu rỗi chỉ khi chúng ta tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su?”

Tuy nhiên, như Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Công-vụ 4:12, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”, không ai khác ngoài Chúa Giê-su mới có thể là Đấng Cứu Rỗi và không ai có thể nhận được sự cứu rỗi mà không tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.

Vậy tại sao Giê-su Christ là Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng ta? Đó là vì thánh luật. Toàn thể nhân loại đã bị định tội phải chết vì tội của A-đam theo thánh luật, “Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết.” Khi tất cả mọi người trở thành nô lệ cho kẻ thù ma quỷ và Satan, thánh luật đã được áp dụng rằng: “Nếu anh em đã nộp mình làm tội mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục.”

Theo điều khoản của thánh luật nhân loại tội lỗi có thể được sự tha thứ và được cứu rỗi hay không? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này trong “Luật Chuộc Lại Đất” trong Kinh thánh.

Lê-vi-ký 25:23-25 chép rằng, “Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em người trở nên nghèo, và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần gũi có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán.” Điều khoản này được quy định trong các giao dịch liên quan đến đất đai tại Y-sơ-ra-ên và nó cũng được áp dụng cho con người, những kẻ được tạo dựng nên từ bụi đất.

Đức Chúa Trời chia rẽ và phân phát xứ Ca-na-an theo từng chi phái và gia đình Y-sơ-ra-ên, và vì toàn bộ đất đai thuộc về Đức Chúa Trời, người ta

không thể bán nó theo ý muốn. Nếu chủ đất trở nên nghèo nàn và buộc phải bán đất thì người anh hàng gần nhất của anh ta phải mua lại và trả lại đất cho chủ nhà. Việc nhúng trong luật này vào việc cứu chuộc đất đai là con đường cứu rỗi nhân loại tội lỗi. Điều này là do luật bán và mua lại đất liên quan trực tiếp đến người đã được hình thành từ bụi đất.

Trong Sáng Thế Ký 3:19, Đức Chúa Trời phán cùng A-đam, “Ngươi sẽ làm đồ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” Trong Sáng Thế Ký 3:23 chúng ta đọc, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.”

Luật về chuộc đất có mối quan hệ trực tiếp với cách thức mà con người được làm ra từ đất và giao nộp vào tay ma quỷ, có thể được trả lại cho Đức Chúa Trời. Cũng giống như mảnh đất thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đã quy định rằng thẩm quyền của A-đam, thực chất thuộc về Ngài, không thể “bán vĩnh viễn.”

Đây là luật đã được chấp thuận giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ vào thời điểm A-đam phạm tội và đã bị chuyển sang kẻ thù là ma quỷ. Vì thế, ngay cả khi A-đam trở thành nô lệ cho ma quỷ và bị buộc phải từ bỏ toàn bộ thẩm quyền của mình, khi xuất hiện một cá nhân có thể thỏa mãn luật về chuộc đất, ma quỷ phải trả lại những gì đã được “chuyển giao” cho nó.

Vì Đức Chúa Trời đã biết trước rằng A-đam sẽ ăn từ cây biết điều thiện và điều ác, Ngài đã chuẩn bị Đấng Cứu Rỗi, Đấng thỏa mãn mọi điều luật pháp về chuộc đất, và Đấng Cứu Rỗi là Đức Chúa Giê-su Christ. Điều này sẽ được tiếp tục trong số mới nhất của Manmin News.

Anh chị em thân mến trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Chúa Giê-su Christ và che khuất sự mâu nhiệm này từ trước các đời. Khi đến kỳ, Chúa Giê-su đã đến thế gian bằng xác thịt và hoàn thành bổn phận của mình là Đấng Cứu Thế. Tôi cầu nguyện nhân danh Chúa rằng anh chị em sẽ tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Chúa Cứu Thế, tuyên xưng đức tin của mình nơi Ngài, và qua đó nhận được sự cứu rỗi.

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin



Bông Trái Dư Dật của Truyền Bá Phúc Âm

Đối với những người tin Chúa được cứu, rao giảng phúc âm không chỉ là ý chỉ của Đức Chúa Trời, đó là Đại Mạng Lệnh của Chúa.

Việc giảng Tin Lành cũng là lời yêu cầu cuối cùng của Chúa cho các môn đệ yêu dấu của Ngài (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Sứ đồ Phao-lô đã nói trong 1 Cô-rinh-tô 9:16 “Vì bằng tôi rao truyền Tin lành, tôi chẳng có cơ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin lành, thì khôn khó cho tôi thay.”

Chúng ta hãy suy nghĩ về cách các tổ phụ đức tin yêu mến Đức Chúa Trời và mang lại nhiều bông trái của công việc truyền giáo.

Trước Tiên:

Sự Đầy Dẫy Thánh Linh

Trong sách Công-vụ, sau khi Chúa Phục Sinh, Phi-e-rơ nhận lãnh phép báp-têm bằng lửa của Đức Thánh Linh và hằng ngày hết lòng cầu nguyện. Khi ông rao giảng phúc âm, có thêm ba ngàn linh hồn được cứu. Khi ông vực dậy một người đàn ông đã bị què bẩm sinh, người đó đã bước đi và nhảy nhót. Ông cong bó mạnh mẽ đầy thẳm quyền rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế đến mức các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo không thể bác bỏ lời rao giảng của ông. Ông mạnh mẽ rao giảng về những gì ông đã thấy và học được khi ông ở với Chúa Giê-su.

Trước khi chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh và phép báp-têm bằng lửa, Phi-e-rơ đã chối Chúa Giê-su ba lần thậm chí ông còn tỏ ra sợ hãi trước một con bé đầy tớ. Sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh và quyền năng, tuy nhiên, ông đã trở thành chứng nhân của Chúa để rao giảng mạnh mẽ Chúa Giê-su Christ ở khắp mọi nơi trên đất.

Khi chúng ta rao truyền Phúc Âm cho người khác, chúng ta giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-su về sứ điệp của thập giá và thiên đàng. Đó là cuộc chiến thuộc linh qua đó chúng ta giành lại những con cái của Đức Chúa Trời, những người đã bị cướp đoạt bởi sức mạnh của quyền lực tối tăm do sự vi phạm của A-đam. Như thế, chúng ta nên nhận lãnh Đức Thánh Linh và trở nên đầy dẫy Đức Thánh Linh bằng lời cầu nguyện sốt sắng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể cứu được nhiều linh hồn qua sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Một số người nói rằng họ không giỏi trong việc giảng phúc âm vì họ sống nội tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta có thể thấy mình không thể giữ phúc âm trong lòng và kiềm chế không công bố ra! Do đó, trước tiên chúng ta nên tràn đầy Thánh Linh và rao giảng Phúc Âm với một khao khát cháy bỏng trong lòng mình.

Thứ ba:

Một Đời Sống Làm Gương trong Mọi Sự

Tít 2:7-8 chép rằng, “Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.” Những người tin Chúa nên là những người gương mẫu hầu cho người ta có thể tin tưởng vào sự nhìn thấy của Đức Chúa Trời và người khác và Sa-tan không thể cáo buộc họ.

Người tin Chúa thường rao giảng Phúc âm có thể cố gắng tỏa ra mùi thơm của Đấng Christ trong lĩnh vực ảnh hưởng của mình và chinh phục tâm lòng người khác. Họ không chỉ thể hiện tình yêu bằng lời nói và bài diễn thuyết mà còn trong hành động. Họ có thể làm gương tốt về tình yêu thương đối với những người hàng xóm, giúp đỡ những người gặp khó khăn cần thiết. Họ có thể muốn phục vụ tất cả mọi người cách khiêm nhường và tìm kiếm lợi ích vì người khác. Khi một tín đồ thực hiện sự quảng đại đạo đức và yêu thương trong các hành động rao giảng Phúc âm, mọi người sẽ dễ lắng nghe họ hơn.

Và một số người có thể học biết ý muốn của Đức Chúa Trời khi nhìn vào đời sống của người rao truyền Phúc âm và làm theo tấm gương của người ấy. Họ có thể học biết được lẽ thật, tăng trưởng đức tin mình thông qua họ, và trở thành những người tin được ví sánh như lúa mì. Khi một đứa trẻ lớn lên bằng cách học theo các lời nói và hành vi của cha mẹ, những người mới đến có thể học hỏi từ người hướng dẫn họ đến nhà thờ. Vì vậy, chúng ta nên nêu gương tốt trong mọi sự.

Thứ Nhì:

Tiếng Phán của Đức Thánh Linh, Sự Thôi Thúc, và Hướng Dẫn

Chúng ta nên rao giảng phúc âm cho người khác thông qua công việc của Đức Thánh Linh và theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu không, cho dù chúng ta cố gắng rao truyền Phúc âm cho mọi người, chúng ta không thể sanh bông trái hay chúng ta có thể đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Do đó, để hướng dẫn mọi người đến nhà thờ trong ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta nên nghe được tiếng phán của Chúa Thánh Linh trong lòng mình và nhận được sự thúc giục và hướng dẫn của Ngài.

Chúng ta không phải suy nghĩ về việc liệu người mà chúng ta muốn nói cho họ về Phúc âm sẽ tin điều chúng ta phải nói hay không. Chúng ta không cần phải suy nghĩ, “Liệu điều này có giúp ích gì cho anh ta không?” Chúng ta nên mạnh dạn rao giảng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê-su và quyền năng của Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa theo như Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Cũng rất quan trọng để nhận được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời trong những công việc của Đức Thánh Linh tùy thuộc vào hoàn cảnh. Thinh thoảng chúng ta nên nói về Thiên đàng và địa ngục, hoặc đôi khi nói về những lời chứng của những người tin Chúa về chữa lành, hoặc trong một số trường hợp chúng ta có thể làm chứng về các phước lành về tài chính. Sau đó, họ sẽ mở lòng mình.

Chỉ khi chúng ta rao giảng lời cần thiết nhất cho mỗi người trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và sự thúc giục thì họ sẽ mở lòng mình cách nhanh chóng và nhận được đức tin và sự sống. Nó dẫn đến việc sanh bông trái của công việc rao truyền Phúc âm. Vì điều này, chúng ta là những người truyền đạo trước hết nên được thánh hóa bằng lời Chúa và lời cầu nguyện (1 Ti-mô-thê 4:5).

Thứ Tư:

Thái Độ Trung Tín Chân Thành với Cuộc Sống

Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Phúc âm dưới sự đàn áp khắc nghiệt và khó khăn nhưng nhiệt huyết của ông dành cho sự cứu rỗi linh hồn “không bao giờ nguội lạnh. Chúa Giê-su phán: “Ta khát” để bày tỏ tấm lòng tha thiết của Ngài đối với sự cứu rỗi linh hồn, thậm chí chết trên cây thập giá bằng gỗ. Ngài vẫn đang cầu nguyện cho sự cứu rỗi linh hồn mà không hề ăn uống gì. Nếu chúng ta cảm nhận được tấm lòng của Ngài, chúng ta có thể rao giảng Phúc Âm một cách tha thiết như sứ đồ Phao-lô đã làm.

Trong Kinh thánh, có một số người bị nhạo báng và đánh đập, và một số người khác bị trói và bỏ tù, còn những người khác bị ném đá hoặc bị đói. Những người khác bị chặt đầu hoặc xẻ thành hai, hoặc làm mồi cho thú vật, hoặc bị đóng đinh hoặc bị thiêu đốt cho đến chết. Vô số người đã chết vì đạo. Đức Chúa Trời sẽ đền đáp lại thời giờ và tiền bạc mà chúng ta đã dành cho sự cứu linh hồn và mặc lấy sự vinh hiển cho những tấm lòng chân thành.

Do đó, chúng ta hãy bước vào vị trí vinh quang sáng rực như mặt trời nơi Thiên đàng bằng cách dẫn nhiều người đến với sự công bình thông qua công việc truyền bá Phúc âm. “Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jê-sus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (2 Ti-mô-thê 4:1-2).

“Thị Lực Tôi Trở Nên Tốt Hơn Bởi Quyền Phép Đức Chúa Trời!”

Mục sư Geumran Hwang, 54 tuổi, Mục sư Giáo xứ Trung Quốc, Nhà thờ Trung tâm Manmin



Vào năm 2014, tôi đã làm bài kiểm tra năng lực để đổi bằng lái xe và phát hiện ra rằng đôi mắt của mình đã trở nên kém đi đến 0.5/0.3. Hơn nữa, mắt phải của tôi bị chứng loạn thị nghiêm trọng đến mức thậm chí kính mắt cũng không thể điều chỉnh rõ tầm mắt của tôi. Tôi được khuyên nên mang loại kính có thể thay đổi tiêu

cự nhưng điều này không có tác dụng đối với tôi. Mọi thứ vẫn còn mờ và đồ vật đã được nhìn thấy thành hai

hoặc thậm chí thành ba. Tôi thấy không thoải mái khi mang kính. Nhưng không có kính tôi không thể nhìn thấy chú thích trên màn hình trong các buổi lễ thờ phượng. Tôi đã bỏ cuộc việc đọc chúng.

Tôi cầu nguyện cho thị lực mình bất cứ khi nào tôi nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee cho người bệnh sau bài giảng. Vào tháng 7 năm 2016, Mục sư trưởng nói rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho nhiều người có liên quan đến bệnh mắt tại Hội nghị Lãnh đạo và trong kỳ Dưỡng Linh Mùa Hè của Manmin. Tôi chuẩn bị bản thân mình để nhận được sự đáp lời.

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2016, trong buổi hội thảo Mùa Hè của Manmin 2016, tôi đã nhận được lời cầu nguyện của Mục sư trưởng với sự khao khát được

cải thiện thị lực trong lòng mình. Từ đó, mọi thứ bắt đầu được nhìn thấy rõ ràng và tôi cảm thấy thị lực của mình được cải thiện.

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2016, tôi đến bệnh viện khám sức khỏe và khám phá ra điều tuyệt vời. Mắt tôi đã được cải thiện đến 1.5/0.9! Tôi đã ngạc nhiên đến mức đã đi kiểm tra lại nhưng kết quả đúng là như vậy. Tôi nhìn lại thời gian sau kỳ dưỡng linh. Tôi đã không đeo kính nhưng vẫn có thể đọc phụ đề trên màn hình!



Vào ngày 15 tháng 11, một kết quả kiểm tra cho thấy thị lực của cô được cải thiện từ 0.5/0.3 đến 1.5/0.9.

“Tôi Đã Được Chữa Lành Khỏi Khối U Dây Thanh Quản! Hiện Nay Tôi Có Thể Ngợi Ca Đức Chúa Trời!”

Anh Hojae Kim, 27 tuổi, Sứ Mệnh Thanh Niên, Nhà thờ Trung Tâm Manmin

Vào tháng 10 năm 2013, giọng tôi trở nên khàn. Có thể bởi vì tôi đã luyện hát rất nhiều trong kỳ thi vào đại học. Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ cho tôi biết rằng tôi có u nhỏ nơi dây thanh quản và nói tôi không nên sử dụng giọng nói của tôi nhiều. Nhưng tôi đã không ngừng luyện tập. Tôi không gặp vấn đề gì ngoại trừ giọng của tôi hơi khàn.

Vào đầu năm 2014, tôi bước vào đại học nhưng giọng nói của tôi đã trở nên tồi tệ hơn. Tôi phải nghỉ mất một học kỳ. Vào cuối năm 2015, các bướu nhỏ ở thanh quản đã trở nên trầm trọng đến nỗi tôi mất giọng. Vào tháng sáu năm 2016, tôi thậm chí không thể nói ra tiếng. Thật nghiêm trọng đến mức tôi thậm chí còn phát bệnh tâm thần.

Tôi đã kiểm tra dây thanh quản mình tại một phòng khám thanh quản. Các bướu nhỏ trên dây thanh quản của tôi đã trở thành các khối u. Bác sĩ nói rằng nó sẽ không được chữa lành tự

nhiên nên phẫu thuật là cần thiết. Nó cũng sẽ mất thời gian dài để chữa lành.

Tôi muốn tôn vinh Đức Chúa Trời với sự ca ngợi của tôi, và tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng chữa lành mọi loại bệnh tật và thậm chí làm cho người chết sống lại, sẽ chữa lành tôi.

Tôi đã tham dự buổi nhóm Chữa Lành Thiên Thượng tại Trung Tâm Cầu Nguyện của Manmin và chuẩn bị cho kỳ dưỡng linh Hè sắp tới của Manmin với lời nói, sự ăn năn và cầu nguyện của mình.

Vào tháng 8 năm 2016, tôi đã tham dự kỳ Dưỡng Linh Mùa Hè 2016. Vào đêm đầu tiên, tôi đã

nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee cho người bệnh. Tôi đã có những giây phút tuyệt vời đầy đầy Thánh Linh và hạnh phúc trong kỳ dưỡng linh.

Hai tuần sau, tôi cảm thấy nước trong cổ tôi và chạy đến phòng tắm. Khi tôi nhổ nó, đó là máu. Tôi mong đợi đó là câu trả lời của Chúa và đến bệnh viện. Bác sĩ của tôi đã nói, “Ồ, hầu như các khối u tự vỡ ra là điều không thể...” và ông nói thêm là tôi đã may mắn. Các khối u dây thanh đã biến mất!



Các khối u trong dây thanh phải gây ra do việc lạm dụng



Các khối u đã biến mất sau sự cầu nguyện

“Tôi Được Khỏi Cơ Đau do U Nang Buồng Trứng Gây Ra!”

Chị Pani Janet Davila Vijanueva, 39 tuổi, Nhà thờ Peru Manmin



Tôi đã có triệu chứng bất thường trong nhiều tháng. Vào đầu năm 2013, tôi đã khám sức khỏe và tôi đã có một u nang buồng trứng. Trong khi tôi đang nghĩ đến việc phải làm gì, tôi đã được một người quen hướng dẫn đến nhà thờ Peru Manmin. Tôi đã chứng kiến nhiều thành viên trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời và đã khao khát được chữa lành bởi Đức Chúa Trời.

Tôi không muốn sử dụng các phương pháp thế gian và mong muốn được chữa lành bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vào tháng 4 năm 2014, tôi đã nhận được lời cầu nguyện của mục

sư nhà thờ với khăn tay mà Dr. Lee đã cầu nguyện (Công vụ 19:11-12). Sau đó, tôi đi đến bệnh viện và đã được kiểm tra lại. Nó cho thấy sự chảy mủ âm đạo và cả buồng trứng đều trở nên bình thường và trung thận cũng trở lại bình thường. Sự nhiễm trùng ống dẫn trứng đã được chữa lành. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn.

Nhưng ngay sau đó, tôi đã mất niềm vui bởi vì tôi cảm thấy phiền phức trong cuộc sống bận rộn và những khó khăn về tài chính, và tôi đã bị căng thẳng. Tôi đã mắc lại chứng u nang buồng trứng. Tôi ăn năn rằng tôi đã không giữ ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho tôi cách

nhưng không và rằng tôi đã cảm thấy buồn phiền vì những thực tại của cuộc sống. Tôi tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời để được chữa lành lần nữa.

Vào tháng 7 năm 2015, Nhà thờ Peru Manmin đã tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm và Hội nghị chữa lành bằng khăn tay. Mục sư Heesun Lee, Mục sư Hưởng đạo Thế giới Manmin, đã cầu nguyện cho tôi bằng khăn tay. Tôi cảm thấy niềm vui và niềm tin vô biên trong việc chữa lành. Sau đó, tôi nhận biết rằng mình đã được chữa lành hoàn toàn bệnh u nang buồng trứng.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com